



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแฟร์ และ OTOP
จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ จัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งในการจัดงานได้เปิดให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการ บริษัท/ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป ขอใช้พื้นที่ร่วมออกร้านเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการในการจัดงานดังกล่าว โดยเปิดให้จองพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะทำงานฝ่ายพิจารณาคัดเลือกสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑ ได้พิจารณาคัดเลือกสินค้าและบริการเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายในการจัดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และบัญชีรายชื่อสำรอง ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

รหัสสินค้า	ประเภทสินค้าและบริการ	ผู้มีสิทธิเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการจำนวน (ราย/ล็อต)	หมายเหตุ
๐๑	สินค้าและบริการประเภทอาหารปรุงสด (ชวนชิม) ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ OTOP	๓๖	บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ บัญชีรายชื่อหมายเลข ๑
๐๒	สินค้าและบริการประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP	๑๐๘	บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ บัญชีรายชื่อหมายเลข ๒
๐๓	สินค้าและบริการภาคการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องจักรกลทางการเกษตร ผลไม้ อาหาร หรือเครื่องมือ	๔๕	บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ บัญชีรายชื่อหมายเลข ๓
๐๔	สินค้าและบริการประเภทผลไม้ อาหารหรือเครื่องมือที่ผลิตจากผลไม้	๔	บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ บัญชีรายชื่อหมายเลข ๔

รหัสสินค้า ๐๕...

รหัสสินค้า	ประเภทสินค้าและบริการ	ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน (ราย/ล็อต)	หมายเหตุ
๐๕	สินค้าและบริการประเภท สัตว์เลี้ยง หรือ วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์	๕	บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ บัญชีรายชื่อหมายเลข ๕
๐๖	สินค้าและบริการประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ หรือผลิตจากยางพารา	๑๑	บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ บัญชีรายชื่อหมายเลข ๖
๐๗	สินค้าและบริการประเภท อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร	๔	บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ บัญชีรายชื่อหมายเลข ๗

หมายเหตุ เนื่องจากรหัสสินค้าและบริการ ๐๗ สินค้าและบริการประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร มีผู้สมัครไม่เต็มจำนวน คงเหลือ ๒ ร้านค้า/ล็อต คณะทำงานพิจารณาฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรหัสสินค้า ๐๕ สินค้าและบริการประเภทสัตว์เลี้ยง หรือวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด จำนวน ๒ ร้านค้า ไปจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการในรหัสสินค้า ๐๗ สินค้าและบริการประเภทประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยให้ถือการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นที่สุด

ให้ผู้มีรายชื่อ ตามบัญชีรายชื่อหมายเลข ๑ - ๗ ดำเนินการดังนี้

(๑) โอนเงินค่าเช่าพื้นที่ตามจำนวนที่ระบุในประกาศรายชื่อฯมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เลขที่บัญชี ๘๑๒-๑-๐๐๒๑-๑ **ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)**

(๒) หากท่านไม่โอนเงินค่าเช่าพื้นที่ภายในวันเวลาที่กำหนดตามข้อ (๑) ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ ในการจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(๓) เมื่อท่านโอนเงินค่าเช่าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทันที โดยระบุรหัสสินค้า (รหัส ๐๑ - ๐๗) ลำดับที่ในประกาศฯ ชื่อ - สกุล, ชื่อร้าน(ถ้ามี) ให้ชัดเจน เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะได้ออกไปเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

๒. บัญชีรายชื่อสำรอง ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ ในการจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

รหัสสินค้า	ประเภทสินค้าและบริการ	รายชื่อสำรอง จำนวน (ราย/ล็อต)	หมายเหตุ
๐๑	โซนอาหารปรุงสด (ชวนชิม) ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ OTOP	๒๘	บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ บัญชีรายชื่อหมายเลข ๘

รหัสสินค้า ๐๔...

รหัสสินค้า	ประเภทสินค้าและบริการ	รายชื่อสำรอง จำนวน (ราย/ล็อต)	หมายเหตุ
๐๔	สินค้าและบริการประเภทผลไม้ อาหารหรือ เครื่องดื่มที่ผลิตจากผลไม้	๒	บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ บัญชีรายชื่อหมายเลข ๙
๐๕	สินค้าและบริการประเภท สัตว์เลี้ยง หรือ วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์	๑	บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ บัญชีรายชื่อหมายเลข ๑๐

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง การเปิดจองพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ ในโครงการจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑ ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม และการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ กิตติธรรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่